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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาท่ี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๓. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๖. นายบุญรัตน วงศใหญ ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๒. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๓. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๖. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๙. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๕ วนัที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 



๒ 
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ผูไมมาประชุม 

๒๐. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒๑. นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๒. นายบพิตร  โกมลตรี ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๓. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๔. ดร.อุทัย สื่อกระแสร ปฏิบัติหนาท่ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๙. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๐. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๑. นายประจักษ เข็มมุกด คณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน 

๑๒. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๓. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๔. ดร.นิตยา สงวนงาม รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  

 

- ไมมี - 



๓ 
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๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย  
 

 ๑.๒.๑ การตอนรับนองใหม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   

และจํานวนนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕  

  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงไดแจง 

ท่ีประชุมวา ในปการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน ๗,๖๘๑ คน โดยกําหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาคปกติ ในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และภาคพิเศษ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ วิทยาเขตพ้ืนท่ีสะลวง – ข้ีเหล็ก และกําหนดการตอนรับนองใหม ระหวางวันท่ี  

๕ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามฟุตบอล วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

  ๑.๓.๑ สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม สูความเปนเลิศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)”  

ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  

ณ Belle Villa Resort Chiang Mai อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง 

“ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สูความเปนเลิศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)” 

ในวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ Belle Villa Resort Chiang Mai อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

โดยเปนการประชุมสัมมนาระหวาง ๔ องคกรหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภา-

วิชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ และคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมกับคณะผูบริหาร

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหองคกรหลักท้ัง ๔ องคกร และผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ขององคกรและระดมความคิดเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น 

 บัดนี้ การประชุมสัมมนาดังกลาวไดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ และสํานักงาน

สภามหาวิทยาลัยรวมกับกองนโยบายและแผนไดจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการประชุมสัมมนาฯ เพ่ือให

ผูบริหาร สวนราชการ และหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลในการบริหารงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

ตอไป  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  



๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม สูความเปนเลิศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)” ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ ณ Bell Villa Resort Chiang Mai อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

  ๑.๓.๒ กําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริง 

กรณีท่ีรองศาสตราจารยถมรัตน นันทิทรรภ  

ฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๗/๒๕๕๑ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีรองศาสตราจารยถมรัตน นันทิทรรภ ไดยื่นฟองคดี

ตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๗/๒๕๕๑ กรณีเก่ียวกับการตอเวลาราชการ โดยศาล 

มีคําสั่งใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนผูถูกฟองท่ี ๔ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๑๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดมีมติเห็นชอบใหสงคดีนี้ใหแกสํานักงานคดีปกครองเชียงใหม 

โดยมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีนี้แทนสภามหาวิทยาลัยจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด  

 บัดนี้ สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม ๒ ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม

หนังสือท่ี อส ๐๐๓๓.๒/๑๕๔ ลว. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ วา ศาลปกครองเชียงใหมมีหมายแจงคําสั่งกําหนดให

วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงของคดีนี้ และนายกสภามหาวิทยาลัย 

ไดมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบวายังมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีจะนําเสนอตอศาล

เพ่ิมเติมอีกหรือไมแลวแจงไปยังสํานักงานอัยการฝายคดีปกครองเชียงใหม ๒ ซ่ึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ไดดําเนินการและแจงไปเรียบรอยแลววาไมมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีจะนําเสนอตอศาลเพ่ิมเติมอีก 

 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ ศาลปกครองเชียงใหม กําหนดใหวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนวันสิ้นสุดการ

แสวงหาขอเท็จจริง ตามคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๗/๒๕๕๑ โดยสภามหาวิทยาลัยไมมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย 

ท่ีจะนําเสนอตอศาลเพ่ิมเติมอีก 

 

  ๑.๓.๓ การเปนสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ไดมีหนังสือ

ท่ี สสมท ๐๑๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือเชิญสมัครเปนสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย 

(ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของสภาสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานทาง

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาความเขมแข็งของสภาสถาบันอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาในภาพรวม 



๕ 
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ใหเจริญกาวหนาสืบไป ตลอดจนนําไปสูการรวมตัวกันอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา

ไทยตอไป 

 บัดนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการสมัครเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเปนสมาชิกสมาคมสภา-

มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เรียบรอยแลว นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ การเปนสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงาน 

การประชุมไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้  

 

๑. หนา ๑๖ ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ขอ ๑ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “๑. ควรมีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ นี้ หลากหลายสาขาวิชามากวาท่ีจะเปน

นักศึกษาสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งเพียงอยางเดียว เนื่องจากการผลิตครูเปนเรื่องท่ีตองมีสวนรวมกันหลาย ๆ คณะ” 

 เปน “๑. ควรมีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ นี้ หลากหลายสาขาวิชามากวาท่ีจะเปนนักศึกษา

สาขาวิชาใดสาขาหนึ่งเพียงอยางเดียว เนื่องจากการผลิตครูเปนเรื่องท่ีตองมีสวนรวมกันหลาย ๆ คณะ ซ่ึงในป

การศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการผลิตครูทุกสาขาวิชาเขาสูโครงการนี้” 

๒. หนา ๑๖ ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ขอ ๔ บรรทัดแรก เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

  จากเดิม “...คอนขางมีความลําบาก...” 

  เปน “...คอนขางมากมีความลําบาก...” 

๓. หนา ๑๖ ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ขอ ๔ บรรทัดท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

  จากเดิม “...ควรคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา...” 

  เปน “...ควรคํานึงนวนถึงจํานวนนักศึกษา...” 

  



๖ 
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๔. หนา ๑๗ ขอ ๑๑ บรรทัดท่ี ๒ เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

  จากเดิม “...นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพอาจจะไมไดผล...” 

  เปน “...นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพทําการประเมินอาจจะไมไดผล...” 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามท่ีแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

๔.๑.๑ โครงการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๔/

๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดมีการระดมความคิดเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการจัดตั้งหนวยงาน

ภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และสภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดใหญจึงท่ีควรเตรียมการเสนอขอจัดตั้งกองบริหารงานบุคคล เนื่องจาก

เปนเรื่องสําคัญของมหาวิทยาลัย นั้น 

ดังนั้นบัดนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน ซ่ึงโครงการนี้ 

ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือ

วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอโครงการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลตอสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 รายละเอียดตามเอกสารรายงานหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ควรนําเสนอขอมูลในภาพรวมวากอนท่ีจะมีการจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ลักษณะงาน 

และบุคลากรเคยสังกัดอยูหนวยงานใด และภาระงานเปนเชนเดียวกับท่ีจะจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล

หรือไม อยางไร 



๗ 
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๒. ควรแยกงานวินัยและนิติการออกไปอยูในสังกัดกองกลางมากกวาท่ีจะกําหนดใหอยูในสังกัด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะถากําหนดใหอยูในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะทําใหดูเสมือนวา

ภาระงานมีเฉพาะกฎหมายดานบุคลากร แตถาหากวิเคราะหถึงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางแทจริง

แลวจะพบวาครอบคลุมไปถึงงานทางดานวินัย อุทธรณ รองทุกข นิติกรรมสัญญา ฟองรองคดีปกครอง คดีแพง 

และคดีอาญา ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

๓. การกําหนดโครงสรางใหม ควรนําเสนอขอมูลของโครงสรางเดิมและโครงสรางในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย ซ่ึงในกรณีนี้ควรมีขอมูลโครงสรางในภาพรวมของสํานักงาน

อธิการบดีท้ังหมดวาโครงสรางท่ีใชอยูปจจุบันเปนอยางไร และจะเปลี่ยนไปอยางไร หากเปลี่ยนแปลงแลวจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกวาเดิมอยางไร  

๔. ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและมีหัวหนางานท่ีชัดเจนในกองบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก

เปนหนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบคอนขางสูงและเปนหนวยงานใหญ อีกท้ังเปนหนวยงานท่ีการทํางาน 

มีผลกระทบตอบุคลากรในมหาวิทยาลัยท้ังหมด จึงควรตองใหผู ท่ีมีประสบการณและมีวุฒิภาวะสูง 

เขามาดูแลและรับผิดชอบกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. ควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เพ่ือนํามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูความเปนเลิศ ดังนี้ (๑) เปาหมาย 

(๒) กําลังคนหรือทรัพยากรบุคคล (๓) แผน (๔) การบริหารจัดการ (๕) ความเสี่ยง (๖) การบูรณาการ และกอนจะ

พิจารณาองคประกอบตาง ๆ ควรตองคํานึงถึงโครงสรางของมหาวิทยาลัยเดิมวาเปนอยางไร มหาวิทยาลัยไดมี

การศึกษาโดยละเอียดเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ของโครงสรางเดิมหรือไม เพ่ือทําการแกไขในปญหา

และอุปสรรคดังกลาว และควรมีเปาหมายท่ีชัดเจนวาหากปรับโครงสรางใหมแลวตองดีกวาโครงสรางเดิม

อยางไร 

๖.  ควรพิจารณานําขอมูลของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการปรับ

โครงสรางใหม เชน ภาระงานใหม ขอบขายของงาน ความรูสึกของบุคลากร โดยเฉพาะความเปนองครวม 

หรือบูรณาการ เปนตน  

๗. สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลันลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือทําหนาท่ีดาน

กฎหมายตาง ๆ หลายชุด ไดแก (๑) คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

(๒) คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ  

(๓) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ในขณะเดียวกันงานคดีสวนใหญเปน

เรื่องเทคนิคคอนขางมาก ดังนั้น ควรจะมอบหมายใหหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

เชน สํานักงานอัยการ โดยนิติกรอาจเปนเพียงตนเรื่องในการสงเรื่องตอใหหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ตอไป 

๘. ควรวิเคราะหภาระงานของ ๓ หนวยงานหลัก ใหชัดเจน คือ (๑) กองกลาง (๒) กองคลัง และ 

(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากงานของแตละกองอาจมีความซํ้าซอนกันได และควรมีการกําหนด

ปริมาณงานและจํานวนบุคลากรใหมีความสัมพันธกันตามโครงสรางท่ีชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



๘ 
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๙. ปจจุบันหนวยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจํานวนคอนขางมาก และมีแนวโนม

จะมากกวาหนวยงานจัดการศึกษา ซ่ึงในอนาคตจะทําใหแกไขปญหานี้ไดคอนขางยาก ท้ังในเรื่องงบประมาณ 

อัตรากําลัง ท่ีเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอยางแนนอน ประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยควร

พิจารณาใหรอบคอบกอนจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ (๑) ประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือจัดตั้งข้ึน

มาแลว มหาวิทยาลัยจะไดประโยชนอยางไรท่ีนอกเหนือไปจากการไดผูบริหารเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะประเด็นท่ีตอง

แสดงใหเห็นอยางชัดเจนก็คือประสิทธิภาพการทํางานของกองนี้จะเพ่ิมข้ึนหรือไม และจะเพ่ิมข้ึนอยางไร  

(๒) ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีชัดเจน และ (๓) ควรระบุคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาทําหนาท่ีเปนหัวหนา

กองใหชัดเจน โดยควรมีความเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยเฉพาะเนื่องจากเปนหนวยงานท่ีมีผลกระทบตอบุคลากร

ท้ังหมดในมหาวิทยาลัย  

๑๐. การแบงโครงสรางการบริหารงานและอัตรากําลังยังไมเหมาะสม ยังคงเปนโครงสรางแบบสวน

ราชการเดิม ซ่ึงควรจะจัดทําโครงสรางสวนราชการใหม ๆ โดยมุงไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ทําโครงสรางใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด และคํานึงถึงเรื่องประสิทธิภาพเปนเปาหมายสําคัญ 

๑๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางไมควรมีเปาหมายอยูท่ีการกําหนดตําแหนง งานทุกงานควรกําหนด

เปาหมายใหชัดเจนวาจะทําใหดีเพียงใด และควรกําหนดหนาท่ีใหชัดเจน เชน สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีหลัก

คือใหบริการผูท่ีทํางานอยูในมหาวิทยาลัยใหดีท่ีสุด ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีก็ควรทําหนาท่ีใหบริการใหดี

ท่ีสุดไมใชทําหนาท่ีควบคุม เปนตน ดังนั้น ในการจัดตั้งหนวยงานก็ตองคํานึงถึงงานบริการเปนหลักวางาน

บริการตองดีข้ึน บุคลากรท่ีไดรับบริการตองมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน  

๑๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องงานเปนจุดเริ่มตน เชนโดย ตองคํานึงถึงงานดานวิชาการ 

เปนหลักควรพิจารณาจากโครงสรางท้ังหมดวามีสวนใดบางท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของ และกองท่ีจะตั้งข้ึนนี้อยูใน

สวนใด อีกท้ังสังเกตไดวายังมีการกําหนดใหงานการเงินอยูในงานบริหารท่ัวไป ซ่ึงในสวนนี้กองคลังนาจะชวย

หนวยงานอ่ืน ๆ ไมใชทุกหนวยงานตองมีงานการเงินเปนของตนเอง มิเชนนั้นจะทําใหเกิดงานท่ีซํ้าซอนกัน และ

งานดังกลาวอาจจะหลุดจากกันตางคนตางไปไมไปดวยกัน ซ่ึงจริง ๆ แลว ควรอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือซ่ึงกันและกัน 

๑๓. กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันวาเปนเพราะอะไร 

และจะแกไขปญหาตาง ๆ อยางไร เชน เรื่องเงินเดือน ความดีความชอบ จะสามารถทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ไดรับประโยชนเร็วกวาทุกวันนี้ไดหรือไม อยางไร ดังนั้น การจัดตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพ 

๑๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนโครงสรางท้ังสํานักงานอธิการบดี ไมควรพิจารณาเฉพาะกอง

บริการบริหารทรัพยากรบุคคลเทานั้น เนื่องจากสงผลกระทบตอการจัดรูปแบบการบริหารจัดการท่ีคลองตัว  

ควรปรับปรุงไปดวยกันเพ่ือไมใหเกิดการทับซอนกันและควรจัดงานใหมีความเหมาะสม 

 

  



๙ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 

 อธิการบดีรับนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้ง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  

 

  ๔.๑.๒ ผลการระดมความคิดจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

เกี่ยวกับแนวทางการสรรหาอธิการบดีท่ีเหมาะสม 

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

รองศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีสกล แกวศิริ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง นําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  

เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ไดมีการระดมความคิดเก่ียวกับแนวทางการไดมาซ่ึงอธิการบดีท่ีเหมาะสม 

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไดมีการมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

นําประเด็นนี้ไปอภิปรายแสดงความคิดเห็นเปนขอมูลแนวคิดเก่ียวกับประเด็นดังกลาว นั้น 

บัดนี้ สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ไดประชุมเพ่ืออภิปรายประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ถานําคุณสมบัติท้ัง ๑๐ ขอท่ีไดจากการระดมความคิด มาเปนตัวกําหนดในการสรรหาอธิการบดี 

อาจจะทําใหสรรหาผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงอธิการบดีไมได ดังนั้น ควรเปลี่ยนวิธีคิดโดยใหนํางานเปนตัวตั้ง เชน  

ในระยะเวลา ๔ ปขางหนา มหาวิทยาลัยตองการใหเกิดอะไรข้ึน ตองกําหนดประเด็นใหได และถาผูสมัครผาน

คุณสมบัติดังกลาวประมาณ ๓ ขอ ก็นาจะผานเกณฑ แตผูสมัครตองอธิบายใหไดวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุ

ความตองการของมหาวิทยาลัย แบบนี้ถึงจะไดใกลเคียงกับความตองการของมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด เพราะหาก

กําหนดคุณสมบัติใหอยางเดียวมหาวิทยาลัยจะหาคนมาทํางานไดยากมาก คุณสมบัตินั้นเปนสิ่งท่ีผูสมัครตองผาน

แตไมตองเติมเต็มทุกขอ  

๒. อธิการบดีคนตอไปควรเปนมืออาชีพ เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยเสียโอกาสเชิงธุรกิจหลายอยาง 

ไมวาจะดานทําเลท่ีตั้ง จํานวนนักศึกษาท่ีมีคอนขางมาก อาคารสถานท่ีตาง ๆ นาจะหาประโยชนในเชิงธุรกิจ

ไดมากกวาในปจจุบัน ดังนั้น อธิการบดีคนตอไปควรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  

๓. มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ หากมองเรื่องธุรกิจเปน

หลักอาจจะไมตรงกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรมองดานการทําธุรกิจเปนเรื่องรอง แตควรมอง

ดานวิชาการเปนเรื่องหลัก เนื่องจากการผลิตบัณฑิตนั้นตองสรางคุณคา แตการทําธุรกิจตองสรางกําไร ธุรกิจ

ประเมินคาเปนตัวเงิน แตคุณคาของบัณฑิตประเมินคาเปนตัวเงินไมได  



๑๐ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ ผลการระดมความคิดจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการเก่ียวกับแนวทาง 

การสรรหาอธิการบดีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

๔.๑.๓ (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ปขางหนา 

เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี 

 

นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ

จัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนาเพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหา

อธิการบดีนําเสนอท่ีประชุมวา สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕  

เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ในชวงสี่ปขางหนาเพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหมวาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗ โดยให

ปรับเปลี่ยนมาจากคณะกรรมการเพ่ือพิจารณายกรางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตามท่ีสภา-มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยไดมีมติไวแลวในคราวประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน 

๒๕๕๕ รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

โดยใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการยกรางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงสี่ปขางหนา เพ่ือใชเปน

กรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๓ นําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ปขางหนา เพ่ือใชเปนกรอบและ

ทิศทางในการสรรหาอธิการบดี รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยท่ีนําเสนอ 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 
 

  ๔.๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหาร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคะแนนการประเมินผล 

การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 



๑๑ 
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ราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๕๔/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายละเอียดตามคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๕๓/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว

ไดรายงานผลการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี และคณบดี ตอสภา-

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ รวมท้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการประเมินตนเองไปแลวนั้น 

เพ่ือใหการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สอดคลองกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ท่ี ๑๓ การปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน และตัวบงชี้ท่ี ๑๒ การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของสภาสถาบัน  

ซ่ึงตองใชคาคะแนนดังกลาว 

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคะแนนการประเมินผล 

การดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

 ถามหาวิทยาลัยทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา (สกอ.) ท่ีกําหนดเกณฑข้ึนมานั้น มหาวิทยาลัยตองผานเกณฑดังกลาวอยูแลวเนื่องจาก สมศ. หรือ 

สกอ. กําหนดเกณฑข้ันต่ําไมสูงมากนัก และเปนเกณฑท่ีกําหนดไวกวาง ๆ และใชเปนพ้ืนฐานของทุก

มหาวิทยาลัย แตถามหาวิทยาลัยไดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังก็จะเห็นวาไดทําเกินกวา

เกณฑของ สมศ. และ สกอ. มาแลว ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนําเกณฑของ สมศ. หรือ สกอ. มาเปนฐาน 

ในการปฏิบัติแตไมควรทําเพียงแคนั้น ตองทําใหสูงกวาเกณฑดังกลาว 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
   

  อนุมัติ ใหแตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผลผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๗ ราย 

รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ ดังนี้  

๑. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 



๑๒ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๒. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

เปน กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

๕. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เปน เลขานุการ 

๖. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เปน ผูชวยเลขานุการ 

๗. นางสาวปราณิศา จันทรมา เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

 

   ใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาท่ีพิจารณา (๑) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๓ และ (๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ฉบับท่ี ๒ (๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) และ (๓)  

ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย แลวใหดําเนินการพิจารณากําหนดคะแนนการประเมินผล

ผูบริหารและคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาตอไป 

 

  ๔.๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา จะครบ

วาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๘  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดี  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 

   

  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จํานวน ๘ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่ง 

ท่ีนําเสนอ ดังนี้ 



๑๓ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๑. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 

๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน กรรมการ 

๓. ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เปน กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล เปน กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ เปน กรรมการ 

๖. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เปน เลขานุการ  

๗. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เปน ผูชวยเลขานุการ 

๘. นางสาวณัฎฐมล คําวัง นิติกรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เปน ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 

   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา 

และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวน 

ตามหลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๔ จํานวน ๕๗๗ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ระดับปริญญาโท ๒๙ คน 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ คน 

  ระดับปริญญาตรี ๕๔๗ คน 

   รวม ๕๗๗ คน 

 



๑๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ดังนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญา

ตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๕๗๗ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ 
 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

  ๔.๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

ซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงสําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปน

ขาราชการ พ.ศ. .... ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณาโดยท่ี (ราง) ระเบียบฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

เงินรายได ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 

(ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงสําหรับ

ผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ โดยใหแกไข

เพ่ิมเติม ขอ ๔ วรรคสี่ ดังนี้  

 จากเดิม “...ซ่ึงจายใหแกผูดํารงตําแหนงบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ...”  

เปน “...ซ่ึงจายใหแกผูดํารงตําแหนงผูบริหารซ่ึงไมเปนขาราชการ...” 
 

  



๑๕ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๔.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

โครงการความรวมมือการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพครู 

ของโรงเรียนเอกชน ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการความรวมมือการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพครู 

ของโรงเรียนเอกชน ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณาโดยท่ี (ราง) ประกาศฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ประกาศนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา  

(ราง) ประกาศฉบับนี้ รวม ๒ ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

- ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการ 

ความรวมมือการพัฒนามาตรฐานความรูผูประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศท่ีนําเสนอ  

โดยใหแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
 

๑. ขอ ๒  

 จากเดิม “ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง” 

  เปน “ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บในลักษณะเหมาจายเปนรายครั้ง ดังนี”้ 
 ๒. ขอ ๒.๗ 

 จากเดิม “...ใหเรียกเก็บคาปรับ ๑,๐๐๐ บาท” 

  เปน “...ใหเรียกเก็บคาปรับธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท” 
  



๑๖ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๓. ขอ ๓ วรรคสอง 

 จากเดิม “เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท” 

  เปน “เงินคาประกันทรัพยสินเสียหาย ใหเรียกเก็บ ๑,๐๐๐ บาท” 
 

  ๔.๔.๓ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. ....  ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา 

โดยท่ี (ราง) ระเบียบฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งท่ี  

๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา  

(ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กองทุนคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. .... 

รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ โดยใหแกไข ขอ ๙ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ดังนี้  

จากเดิม “ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ ๗ แตงตั้งบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการคนหนึ่ง” 

เปน “ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ ๗ แตงตั้งบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการคนหนึ่ง” 
 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

  - ไมมี - 

  

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 ๕.๑ รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 



๑๗ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มาใชตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

 บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ ซ่ึงประกอบดวย

รายงานการรับเงินรายได งบรายไดและคาใชจาย งบทดลอง เรียบรอยแลว ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 ๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง 

และอัตราคาตอบแทนในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ถอนระเบียบวาระการประชุมนี ้

  

 ๕.๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง อัตราคาตอบแทนตําแหนงผูอํานวยการ 

และรองผูอํานวยการและคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยนานาชาติ  

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ถอนระเบียบวาระการประชุมนี ้

  

 ๕.๔ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน 

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดออก

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพ่ือประโยชนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของ

สถาบันอุดมศึกษา  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 



๑๘ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 รับทราบ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน 

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

 ๖.๑ ขอความอนุเคราะหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาโครงการกอสราง 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

นําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการตรวจการจางโครงการกอสรางกลุมอาคารเรียนรวม และกลุมอาคาร

ดําเนินการกอสราง ณ พ้ืนท่ีสะลวง – ข้ีเหล็ก ตั้งแตป ๒๕๕๑ ขณะนี้ยังกอสรางไมแลวเสร็จ และเพ่ือใหการ

พิจารณาดําเนินการเปนไปดวยความรอบคอบ และถูกตอง โดยราชการไมเสียประโยชน จึงใครขอความอนุเคราะห

นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ 

ในดานกฎหมายเปนอยางดียิ่ง เปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายในโครงการกอสรางท้ังสองอาคารดังกลาว 

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การขอความอนุเคราะหนายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

เปนท่ีปรึกษาโครงการกอสราง โดยมหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งในลักษณะคณะกรรมการฯ 

ก็ได 

 

 ๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 


